

Bài phát biểu chào mừng và đề dẫn về định hướng và kỳ vọng chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang của

Bí thư Thành ủy Nha Trang – Hồ Văn Mừng

- *Kính thưa đồng chí*
- *Kính thưa đồng chí.....*
- *Kính thưa lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;*
- *Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay!*

Trước hết, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Nha Trang, tôi xin gửi lời chào trân trọng cùng lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các diễn giả, quý vị đại biểu và các cơ quan báo chí, truyền thông đã dành thời gian quý báu đến tham dự Hội thảo quốc tế Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa – mô hình Nha Trang hôm nay.

Thưa quý vị đại biểu!

Qua 100 năm xây dựng và phát triển, Nha Trang đã có những bước phát triển vượt bậc. Nha Trang đã trở thành đô thị loại I, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Diện mạo thành phố ngày một khang trang, hiện đại; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, chất lượng được nâng cao; hệ thống y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân,

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, toàn hệ thống chính trị của thành phố Nha Trang đã có nhiều giải pháp, nỗ lực để thực hiện tốt vai trò là đô thị hạt nhân, tạo động lực để lan tỏa, đánh thức sự phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh. Nha Trang hội tụ đầy đủ các điều kiện để xây dựng thành phố trở thành trung tâm của các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. Và trong tương lai, chúng tôi mong muốn xây dựng thành phố biển Nha Trang **phồn vinh và hạnh phúc**.

Chính vì vậy, chuyển đổi xanh gần như là một yêu cầu tất yếu đối với quá trình phát triển của thành phố. Song song với việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thì biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm và có giải pháp lâu dài, đồng bộ nhằm tạo ra sự phát triển bền vững, hài hòa cho thành phố. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với Nha Trang vì Nha Trang là thành phố du lịch nổi tiếng, thành phố của những sự kiện và lễ hội trong nước và quốc tế.

Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 24/11/2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc xây dựng Đề án chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030; Kế hoạch số 10282/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua Thành ủy-Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã chủ động, tích cực phối hợp với Đại học VinUni và với sự hỗ trợ tối đa của Tập đoàn Vingroup, đến nay những khởi động đầu tiên của việc chuyển đổi xanh đã được thực hiện, đó là Hội thảo chuyển đổi xanh và xây dựng Đề án chuyển đổi xanh của thành phố.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang xác định chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Nha Trang quyết tâm đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa và cả nước đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững, đạt được các mục tiêu về ứng phó với biến đổi khí hậu và đặc biệt là thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.

Với vai trò là đô thị hạt nhân của tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang xác định sứ mệnh phải là địa phương tiên phong của tỉnh trong chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.

Nha Trang đặt mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

- *Về du lịch*: Đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, du lịch bền vững (du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo), phát triển sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Yêu cầu 100% các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đầu tư hệ thống thu gom, phân loại và tái chế nhằm tái sử dụng nước thải, rác thải cho các mục đích khác nhau; hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm cường độ phát thải khí nhà kính. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tổng thể phục hồi Vịnh Nha Trang đến năm 2030.

- *Về công nghiệp*: Chỉ ưu tiên thu hút đầu tư ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, nhất là công nghiệp công nghệ cao. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại Cụm công nghiệp Đắc Lộc, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nằm xen kẽ trong khu dân cư. Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển

đổi phương thức sản xuất, kinh doanh xanh hơn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường.

- *Về nông nghiệp và phát triển nông thôn*: Chú trọng nuôi biển công nghệ cao, bền vững thân thiện môi trường tại vùng quy hoạch nuôi Trĩ Nguyên; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch hữu cơ. Xây dựng nông thôn mới có lối sống hòa hợp với môi trường và thiên nhiên, bảo vệ và phát triển cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh; vận động cộng đồng dân cư thực hiện những hành động thiết thực, hiệu quả chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống.

- *Về quy hoạch, xây dựng đô thị*: Tích hợp tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm, Quy hoạch thành phố từng thời kỳ và các chương trình, dự án có liên quan. Triển khai xây dựng quy hoạch và phát triển hệ thống đô thị thông minh, đô thị sinh thái, phát thải các-bon thấp, có năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu và thiên tai, đa thiên tai dựa trên nền tảng công nghệ số. Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị phục vụ cho chuyển đổi xanh.

- *Về giao thông*: ưu tiên các loại hình phương tiện giao thông công cộng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong đó có lộ trình để thực hiện từng bước, từng khu vực không cho phép phương tiện giao thông công cộng sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động, thực hiện cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng 0 trước 2050. Tuyên truyền, vận động để người dân thành phố thay đổi nhận thức, chuyển đổi sang sử dụng xe điện, phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

- *Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững*: Xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, bền vững; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Chuyển đổi xanh là yêu cầu thực tiễn và xu hướng hiện đại, mang tầm vóc toàn cầu, đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam và các nước trên thế giới trong hành trình hội nhập.

Thực hiện sứ mệnh đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là một thách thức lớn của thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, chính mục tiêu thách thức đó lại là cơ hội cho để toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nha Trang đoàn kết một lòng, huy động tâm huyết, trí tuệ, sức sáng tạo để hiện thực khát vọng phát triển xanh, phát triển bền vững, xây dựng thành phố biển Nha Trang ***phồn vinh và hạnh phúc***.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ tham gia viết bài và trực tiếp tham gia Hội thảo ngày hôm nay. Tại Hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ đã tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản sau:

- Tình hình và chiến lược phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030;

- Mô hình chuyển đổi xanh trên thế giới và Việt Nam;

- Hiến kế và đề xuất các giải pháp chuyển đổi xanh Nha Trang trên các lĩnh vực: tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, thương hiệu xanh, xây dựng đô thị xanh, giao thông xanh và thực hiện lối sống xanh.

Đặc biệt, Hội thảo hôm nay cũng dành nhiều thời gian để thảo luận về Đề cương, đề án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang. Chúng tôi kỳ vọng Đề án này sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 3/2024 và được trao quyết định phê duyệt tại Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố, như một thông điệp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố gửi đến cả nước và thế giới, thể hiện việc một địa phương của Việt Nam thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với thế giới.

Nha Trang là vùng đất hiếu khách, con người Nha Trang thân thiện, mến khách và chân thành; luôn sẵn sàng đón nhận những ý tưởng sáng tạo, những tri thức tiến bộ để phát triển. Với một tinh thần cầu thị và lắng nghe cao, chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng thông qua Hội thảo sẽ nhận được nhiều sự đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các học giả và toàn thể quý vị; tiếp tục đi sâu khám phá khai thác những ưu thế, sự độc đáo của Nha Trang khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa các tiềm năng để phát triển thành phố xanh hơn, bền vững hơn.

Trên cơ sở chia sẻ những bài học thành công, thất bại của các quốc gia trong chuyển đổi xanh, tôi hy vọng sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm giúp chính quyền thành phố có định hướng, đưa ra những quyết sách đúng đắn để tiến trình chuyển đổi xanh thành phố Nha Trang đi đúng hướng, tăng tốc và thành công. Chúng tôi tin tưởng vào bức tranh đầy màu xanh của Nha Trang. Trong đó màu xanh của đô thị sinh thái, màu xanh của núi rừng hòa lẫn với màu xanh của biển, màu xanh của đất trời tạo nên sức sống bền vững, thịnh vượng và trường tồn của vùng đất địa linh nhân kiệt Nha Trang.

Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang, tôi xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Vingroup, Trường Đại học VinUni, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã tài trợ, hỗ trợ, phối hợp với thành phố

Nha Trang tổ chức Hội thảo quốc tế về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa – Mô hình Nha Trang.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quý vị đại biểu và các cơ quan báo chí, truyền thông đã đến tham dự buổi Hội thảo hôm nay.

Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.